



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHỨA NHẬT**

*

Ngày 25-11-2018

**Chúa nhật 34 Thường niên
Đức Giêsu Kitô
Vua vũ trụ**

Đứng về phía sự thật

LỜI CHÚA: Ga 18,33b-37

Khi ấy, Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này”.

Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.

SUY NIỆM

Từ sau vụ nổ big-bang, vũ trụ được thành hình, và càng ngày càng bành trướng. Trái đất chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu trong vũ trụ, nhưng nó lại lớn lao vô cùng, vì là hành tinh được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Con Thiên Chúa đã ghi dấu chân mình trên mặt đất, đã sống trọn phận người bên cạnh

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm
Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội**

WHĐ (17/11/2018) – Vào lúc 12g00 trưa nay (giờ Roma) thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố:

– Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

– Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, hiện đang là Giám mục giáo phận Hải Phòng, làm Tổng giám mục Chính toà Tổng giáo phận Hà Nội.

**Tiểu sử Đức Hồng y
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn:**

- Sinh ngày 01 tháng 04 năm 1938 tại Đà Lạt
- Từ ngày 26-10-1949: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
- Từ 1958 đến 1967: Đại chủng sinh



khóa đầu tiên của Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt

– Ngày 21-12-1967: Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt, do Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền

Sau khi thụ phong Linh mục:

- Từ 1968 đến 1972: Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt
- Từ 1972 đến 1975: Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt

(xem tiếp trang 4)

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVI

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG – Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVI do giáo phận Hải Phòng đăng cai tổ chức, đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11/2018 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng. Đây là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, học hỏi giáo lý và toả sáng đức tin.

Khoảng 15 ngàn bạn trẻ đã đến tham dự đại hội này. Với tinh thần trẻ trung và lòng hăng say nhiệt huyết, những người trẻ đã cho thấy sức sống năng động của giáo hội và nét đẹp trong tinh hiệp nhất của những người tin vào Chúa. Sự đồng hành của các mục tử trong giáo tỉnh thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và lòng yêu mến cách đặc biệt dành cho giới trẻ.

Sau nghi thức đón tiếp trang trọng và nồng nhiệt của giáo phận chủ nhà, đại hội chính thức khai mạc lúc 14g00 ngày 14/11. Phát biểu khai mạc, Đức



cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã bày tỏ niềm vui mừng khi được hân hạnh đón tiếp các đấng bậc, các vị khách quý cùng nhiều bạn trẻ đến dự đại hội, đồng thời nêu bật sứ điệp gửi đến các tham dự viên qua chủ đề “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.

Chương trình chia sẻ giáo lý được bắt đầu ngay sau phần khai mạc. Nội

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhân loại anh em. Mừng lễ Đức Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, chúng ta được mời gọi ngắm nhìn trái đất tròn. Đây là vũ trụ của hơn 7 tỉ người đang sống. Vũ trụ này sẽ đi về đâu? Lịch sử này sẽ đi về đâu? Tất cả sẽ được hội tụ và biến đổi nơi Đức Kitô, để rồi Ngài sẽ dâng lại tất cả cho Thiên Chúa Cha.

Tuy Đức Giêsu không nói rõ mình là vua, cũng không chịu để dân chúng tôn vương mình, nhưng Ngài lại nói nhiều về Nước của Ngài. Nước đó, Philatô chẳng có gì phải sợ. Một nước không có quân đội để chiến đấu, không có lãnh thổ trên bản đồ, không thuộc về thế gian. Nhưng Nước đó lại có những công dân thực sự. Bất cứ ai đứng về phía sự thật thì thuộc về Nước này. Họ bắt gặp sự thật nơi lời chứng của Đức Giêsu. Họ đã nghe tiếng Ngài và theo Ngài tiến bước. Có những người chưa biết Đức Giêsu, nhưng đã ở rất gần Ngài.

Nước của Vua Giêsu là Nước của sự thật. Sống theo sự thật chẳng bao giờ dễ dàng. Kẻ trung thực thường thua thiệt, lại bị coi là đại dột. Sự dối trá nhiều khi được coi là khôn ngoan. Người ta dối trá một cách trơn tru, không chút áy náy. *“Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”*. Chúng ta không nghe được tiếng Chúa, chỉ vì ta sợ sự thật, sợ nói thật, sợ sống thật, như Philatô muốn giữ ghế ngai hơn là cứu người vô tội. Lương tâm bị băng hoại, lòng tin vào nhau bị đổ vỡ. Cuối cùng chính chúng ta là nạn nhân của mình, của một thế giới xây dựng trên những đồ giả.

Mừng lễ Đức Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, ta đặt mình trước một thế giới bẽ bộn bao vấn đề: ô nhiễm môi trường, tăng dân số, aids, thất nghiệp, ma túy, mafia, tham nhũng, nghèo đói, lạc hậu, bất công... Thế lực của sự dữ và tội ác có vẻ thắng thế, ích kỷ, hận thù, bạo lực tung hoành khắp nơi. Chúng ta không chỉ cầu xin cho Nước Chúa mau đến, mà còn đưa tinh thần Đức Kitô vào mọi cơ cấu trần gian: chính trị, xã hội, nghệ thuật, giáo dục, thể thao, giải trí... Càng làm cho sự thật và tình yêu thắng thế thì Nước

(xem tiếp trang 3)

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16

dung giáo lý của kỳ đại hội này được thể hiện qua 3 chủ đề với 3 thuyết trình viên được nhiều người biết đến và mến mộ. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm với đề tài “Bạn trẻ và Giáo hội”. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, thuyết trình bài “Bạn trẻ và các vấn nạn xã hội”. Cha Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, đến từ Hoa Kỳ, giao lưu và nói với các tham dự viên về “Bạn trẻ và tình yêu hôn nhân gia đình”. Các đề tài trên mang tính thời sự và cũng rất hữu ích cho người trẻ trong bối cảnh xã hội hiện tại. Với phong cách vui vẻ, trẻ trung, dựa trên Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội, các diễn giả đã đem đến cho các bạn trẻ không chỉ là sự hào hứng vui tươi, mà còn là những chỉ dẫn bổ ích, các bài học quý giá, giúp họ luôn kiên trung với đức tin trong một xã hội tục hóa, vung văng tiến bước tới tương lai giữa cuộc đời đầy rẫy những bấp bênh.

Các bạn trẻ còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm diễn nguyện và có những giây phút đắm mình trong Chúa qua giờ Châu Thánh Thể cùng với nghi thức sám hối. Trong 10 giáo phận tham dự, 5 giáo phận đến phiên tham gia đêm diễn nguyện là Phát Diệm, Bùi Chu, Thái Bình, Thanh Hóa và Vinh. Đặc nét nghệ thuật của mỗi giáo phận đã góp phần làm cho đêm đại hội vừa phong phú về nội dung, mà cũng rất sinh động, hấp dẫn về hình thức. Nếu đêm diễn nguyện thể hiện sự nhộn nhịp và vui tươi, thì giờ Châu Thánh Thể và nghi thức sám hối lại diễn ra trong tâm tình nội tâm và lắng đọng. Đây chính là bầu khí thuận lợi giúp mỗi bạn trẻ trở về với Chúa và với chính mình. Cùng với ơn thánh, qua Bí tích hòa giải và những cảm nhận thiêng liêng, không ít bạn đã đón nhận ơn hoán khi đến với đại hội này.

Thánh lễ bế mạc diễn ra vào lúc 8g45 ngày 15/11 sau phần giao lưu và chia sẻ giáo lý. Chủ tế Thánh lễ là Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; đoàn đồng tế gồm có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức ông Yovko Pishtiyski – Tham tán Tòa Sứ thần tại Singapore, quý Đức cha trong giáo tỉnh và trên 300 linh mục. Giảng trong Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tiếp tục chủ đề của đại hội qua những điểm nhấn mang tính thời sự đối với người trẻ

ngày. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tỉnh thức để nhận ra Chúa giữa cuộc đời, hầu có những lựa chọn khôn ngoan; hãy cầu nguyện để được nối kết với Chúa, và nhờ vậy mà vững bước trên con đường theo Người.

Trong dịp đặc biệt này, Đức ông Yovko Pishtiyski cũng đã bày tỏ niềm vui được hiện diện giữa các bạn trẻ, ngài cũng ân cần nhắn nhủ các bạn “đừng làm cho tuổi trẻ bị uổng phí, bởi nó qua đi không lấy lại được, nhưng hãy luôn sống là người có lý tưởng và sống hữu ích theo sự hướng dẫn của đức tin, hầu góp phần tô đẹp xã hội và lan tỏa Tin Mừng Chúa Giêsu giữa dòng đời hôm nay”.

Đại hội khép lại với nghi thức trao thánh giá và cờ luân lưu cho giáo phận Bùi Chu. Có lẽ đây là giây phút uy nghi nhưng cũng cảm động nhất của đại hội. Trong năm qua, Thánh giá giới trẻ đã đến với nhiều giáo xứ trong giáo phận Hải Phòng và tuôn đổ muôn vàn ơn phúc trên những nẻo đường ghé qua. Giờ đây biểu tượng của “nguồn ơn cứu độ” tiếp tục hành trình trên mảnh đất Bùi Chu.

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” là chủ đề được các bạn trẻ học hỏi và suy niệm trong suốt năm vừa qua, nhất là những ngày đại hội này. Giờ đây, những người trẻ có sứ mạng mang mệnh lệnh của Chúa bước vào dòng đời, để thức tỉnh ai đang đắm chìm trong đam mê và lảm lạp, đồng thời dẫn đưa con người đến với Chúa, để hưởng nguồn an bình và hạnh phúc đích thực. Đó cũng chính là ý nghĩa và sứ điệp gửi đến các bạn trẻ tham dự kỳ Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVI vừa qua. ■

(Nguồn: BTT GP Hải Phòng)

Cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn...

Năm 2004, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ Chăm sóc Người di dân và Lữ hành mở rộng Ngày này cho những người tị nạn và gọi là Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn.

Theo quyết định của Thánh Gioan Phaolô II, từ năm 2005, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn được toàn Giáo hội cử hành vào Chúa nhật thứ hai sau lễ Chúa Hiển linh.

Vào Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104 (14/01/2018), Đức giáo hoàng Phanxicô đã thông báo dời việc cử hành này sang Chúa nhật cuối cùng của tháng Chín. ■

(Vatican News, 20/11/2018)

Vị Thủ tướng Trung Quốc trở thành đan sĩ Dòng Biển Đức



Noyelles-sur-Mer là một ngôi làng bình thường với một nghĩa địa nổi tiếng của thời Thế chiến II. Nằm ở cửa sông Somme, Noyelles là bản doanh của Quân đoàn Lao động Trung Quốc trong Thế chiến thứ nhất, điều này giải thích tại sao số mộ ở nghĩa trang này cũng gần bằng số dân trong làng.

Người ta có thể ngạc nhiên khi thấy mộ của rất nhiều người không phải là quân nhân lại ở xa nhà đến thế, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là hơn một nửa trong số 841 người an nghỉ tại Noyelles đã chết sau Ngày Đình Chiến. Từ Sung Hsi P'eng, người qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 1918, cho đến Chiu Hsiu Feng, qua đời vào ngày 23 tháng 3 năm 1920, hơn 450 người lao động đã chết khi cuộc chiến tranh đã thực sự chấm dứt. Cái gọi là Cúm Tây Ban Nha đã gây ra cái chết của một số người trong bọn họ, nhưng cũng thật khủng khiếp là cái mà người ta gọi một cách văn vẻ là “dọn dẹp chiến trường”. Tai nạn nối tiếp tai nạn, những người lao động Trung Quốc sống sót sau những năm chiến tranh lại sớm bị đẩy xuống mồ khi dọn dẹp bom đạn chưa nổ.

Cuộc đại chiến thực sự là một cuộc chiến tranh thế giới, tác động toàn cầu của nó vươn đến tận Đông Á. Khi chiến tranh bắt đầu vào năm 1914, nước Cộng hòa Trung Hoa mới thành lập đã chọn con đường trung lập, sợ rằng sẽ bị kéo vào một cuộc chiến không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, xung đột đâu có dễ dàng tránh được như vậy.

Vào tháng 11 năm 1914, cảng Thanh Đảo ở Đông Bắc (Tsingtao), do nước Đức cai trị từ năm 1898, bị quân đội Nhật và Anh chiếm đóng. Ngay sau đó, khi Nhật Bản yêu cầu kiểm soát

toàn bộ tỉnh Sơn Đông, người Trung Quốc nhận ra hy vọng duy nhất của họ để giành lại quyền kiểm soát là chiếm được một chỗ trong cuộc đàm phán hòa bình khi chiến tranh kết thúc. Để đạt mục tiêu ấy, nhà lãnh đạo Trung Quốc cung cấp 50.000 quân cho Anh Quốc. Đề nghị này bị từ chối.

Năm sau, người Trung Quốc lại đề nghị cung cấp hàng ngàn lao động không vũ trang để đổi lấy một ghế tại hội nghị hòa bình. Sau một số sự miễn cưỡng ban đầu, và muộn hơn nhiều so với người Pháp và Nga, cuối cùng người Anh chấp nhận lời đề nghị, cho phép hàng chục ngàn lao động Trung Quốc sang châu Âu từ năm 1916 trở đi để sửa chữa xe tăng, lắp ráp đạn dược và đào giao thông hào.

Đóng góp của những người lao động Trung Quốc này cho cuộc chiến là rất lớn nhưng, mặc dù làm việc và chết cho Anh Quốc cho đến năm 1920, người Trung Quốc đã không đạt được điều họ muốn tại Hội nghị Hòa bình Versailles. Trước sự sững sờ của người Trung Quốc, Sơn Đông đã được giao cho người Nhật.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Trung Quốc tại Hội nghị Versailles là Bộ trưởng ngoại giao nổi tiếng, Lu Zhengxiang. Mặc dù phải chịu áp lực rất lớn, ông đã từ chối ký Hiệp ước Versailles, và là đại biểu duy nhất có thái độ dũng cảm như thế.

Theo nhiều cách, cuộc đời của ông Lu đã phản ánh đời sống của đất nước ông trong nửa đầu thế kỷ 20. Sinh ra trong một gia đình Tin Lành, ông đã sớm dành tình yêu cho phương Tây, và ông đã phục vụ đất nước mình trong vai trò đại sứ tại Hà Lan và Nga. Ông kết hôn với một phụ nữ Bỉ và nhờ ảnh hưởng của bà, ông trở thành tín hữu Công giáo vào năm 1911.

Những năm sau chiến tranh là thời gian thất vọng ê chề về chính trị cho Cộng hòa Trung Quốc và cho ông Lu, mặc dù Sơn Đông cuối cùng đã trở về Trung Quốc vào những năm 1920. Khi nước cộng hòa bắt đầu tan rã, vợ ông Lu ngã bệnh, khiến ông quyết định nghỉ hưu, rời khỏi chính trường. Sau một thời gian ngắn làm thủ tướng Trung Quốc, ông Lu chuyển đến Thụy Sĩ để chăm sóc

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúa càng lớn dần lên cho đến lúc thành tựu viên mãn vào ngày tận thế.

Xin Đức Giêsu làm vua cả vũ trụ loài người nhờ làm vua tiểu vũ trụ là cõi lòng từng Kitô hữu.

CÁU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.

Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.

Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào...

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa

xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

vợ và làm đại sứ tại Thụy Sĩ và Hội Quốc Liên.

Khi sức khỏe của vợ ông xấu đi, ông đọc cho bà nghe sách của Elisabeth Leseur và đi hành hương Roma thay cho bà. Khi bà qua đời vào năm 1926, cõi lòng ông tan nát và ông đã quyết định xin vào Đan viện Saint-André ở gần Bruges vào năm sau đó, 1927, như một hành động chung thủy. Ông trở thành một đan sĩ Dòng Biển Đức.

Nếu Trung Quốc nay bị cô lập về mặt chính trị, thì ông Lu cũng bước vào giai đoạn sống ẩn dật của chính mình. Tuy nhiên, giai đoạn cô lập này của Trung Quốc cuối cùng đã chấm dứt khi Nhật Bản một lần nữa nắm quyền kiểm soát một phần lục địa Trung Quốc; sự kiện này đã được đưa vào

(xem tiếp trang 4)

**Đức Thánh Cha Phanxicô
bổ nhiệm
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên...**

- Từ ngày 01-04-1975: Cha xứ giáo xứ Chính tòa Đà Lạt
- Từ ngày 10-09-1975: Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt
- Ngày 19-10-1991: Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt
- Ngày 03-12-1991: Lễ tấn phong Giám mục tại Đà Lạt
(Chủ phong: Đức cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm; Phụ phong: Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà và Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi).
Châm ngôn Giám mục: “*Người phải lớn lên*” (Ga 3,30)
- Từ 1991 đến 1994: Giám mục phó giáo phận Đà Lạt
- Ngày 23-03-1994: Giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, kế nhiệm Đức cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
- Ngày 22-04-2010: Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội.
- Ngày 13-05-2010: Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
- Trong Công nghị Hồng y ngày 14-02-2015: Được Đức giáo hoàng Phanxicô đặt làm Hồng y và chỉ định nhà thờ hiệu tòa Thánh Tôma Tông đồ.
- Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch từ năm 2007 đến năm 2013.

**Tiểu sử Đức Tổng Giám mục
tân cử Giuse Vũ Văn Thiên:**

- Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (giáo phận Hải Phòng)
- Từ ngày 21-09-1982: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
- Ngày 24-01-1988: Thụ phong Linh mục, do Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Sau khi thụ phong Linh mục:

thư ký của Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, đồng thời làm cha xứ Mỹ Động – xã Hiến

**Cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn
vào Chúa nhật cuối tháng Chín**

Đức giáo hoàng Phanxicô đã dời Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn hằng năm của Giáo hội Công giáo từ tháng Giêng sang tháng Chín, người phát ngôn của Tòa Thánh, ông Greg Burke, đã cho biết như trên trong một thông cáo hôm thứ Ba 20/11/2018.

Thông cáo viết: “Theo đề nghị của nhiều Hội đồng Giám mục, Đức giáo hoàng đã dời Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn đến Chúa nhật cuối cùng của tháng Chín. Như vậy, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần tới – lần thứ 105, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 29 tháng Chín 2019”. Thông cáo xác định thêm: “Như thường lệ, Sứ điệp của Đức giáo hoàng sẽ được công bố vài tháng trước Ngày này”.

Nguồn gốc Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn

Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn có thể đã bắt đầu từ năm 1914, vài tháng trước khi Chiến tranh thế giới thứ

nhất bùng nổ. Xúc động trước thảm cảnh hàng triệu người Ý phải di cư ra nước ngoài từ đầu thế kỷ 20, Đức giáo hoàng Piô X đã kêu gọi tất cả các Kitô hữu cầu nguyện cho người di dân.

Vài tháng sau, Đức giáo hoàng kế vị là Đức Bênêđictô XV đã thành lập Ngày Di dân để trợ giúp tinh thần và kinh tế cho mục vụ của người di dân Ý.

Đến năm 1952, Ngày Di dân đã mang một ý nghĩa rộng hơn và quốc tế hơn, đồng thời các Giáo hội địa phương cũng được mời gọi chọn một ngày để cử hành trong năm phụng vụ.

Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên, từ năm 1985, đã gửi một sứ điệp hằng năm để kêu gọi mọi người chú ý đến số thực tế và khó khăn cụ thể của những người di dân, và kêu gọi Giáo hội hành động.

(xem tiếp trang 3)

Vị Thủ tướng Trung Quốc...

một cuốn sách của một trong những người bạn của ông Lu. *The Blue Lotus* của Hergé, tập thứ năm trong bộ sách “*Những cuộc phiêu lưu của Tintin*”, được gọi hứng rất nhiều từ tình bạn của tác giả với vị đàn sĩ Trung Quốc.

... ..

Sau khi Đức Quốc xã xâm chiếm Bỉ, ông Lu bị cuốn vào cơn lốc chính trị. Khi các đàn sĩ bị trục xuất khỏi đàn viện, ông bắt đầu viết một cuốn sách tuyệt vời, “*Từ Không Tử đến Đức Kitô*”, và đóng một vai trò công khai tại Bruges cho đến khi Gestapo đột kích một trong những buổi nói chuyện của ông và bắt giữ các thánh giả. Ông đành phải chọn tránh xa những nguy hiểm khi chiến tranh vẫn còn.

Khi ông Lu qua đời vào đầu năm 1949, Quân đoàn Lao động Trung Quốc và vai trò của ông tại Hội nghị Hòa bình Versailles đều bị lãng quên. Nhưng lịch sử có cách phục hồi ký ức thật lạ lùng. Vào Ngày Đình Chiến này, chúng ta cần nhắc nhớ không chỉ những người lính đã chết cho đất nước mình mà cả những người lao động đã giúp đỡ họ, và một nhà chính trị đã trở thành đàn sĩ Biển Đức, con người đã vượt lên những khó khăn của thời đại mình. ■

(Nguồn: Catholic Herald)